

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

CHAYO – ถ้าเส้นไม่เสีย ก็เชียร์เรื่อย ๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เห็นหุ้นบาดตาเซียนวันนี้ แกรมมีข้อความจั่วหัวมาแบบนี้ อีกหน่อยนะครับ

เหนือเมฆว่า หลายๆ ท่านคงเบื่อหุ้นตัวนี้กันไปเลยแหละ เหมือนสมัยเอา GULF เอา BGRIM มาว่ากันจนเบื่อกันเลย... ยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่เหนือเมฆเอามาว่าเอามาดูกันบ่อยๆ แม้ว่าหุ้นนั้น จะออกอาการแบบ ลากๆ ตบๆ ทวบๆ ยื้อๆ แต่ถ้าดู Trend กันจริงๆ แล้ว ก็ยังอยู่ในแนวโน้ม ไม่หลุด ไม่เลิกเชียร์ ... หุ้นแบบนี้ ลงมันก็จะเพื่อขึ้น แต่ถ้าหุ้นที่ยังเป็น Trend ขาลง มันขึ้น ก็อาจจะเพื่อลง ก็ตามความชอบความถนัด และตามความเสี่ยงที่ทุกคนรับได้ บางครั้ง จุดซื้อจุดขายของแต่ละคน ก็อาจจะไม่เท่ากัน... เงินที่จะซื้อ จำนวนหุ้นที่จะได้ ก็ไม่เท่ากัน มีมากซื้อมาก มีน้อยซื้อน้อย แล้วถ้ากลัวมาก ก็ซื้อน้อยๆ แต่ถ้ากลัวน้อย ก็ซื้อหลายๆ ไปแล้วเดียวเราไปวัดผลกันในเวลาที่เกิดสัญญาณขาย... ว่าจะขาย Cut Loss หรือ ว่าจะขายทำกำไร แล้วถ้าหากพลาดจริงๆ ก็ต้อง Cut Loss นะครับ แต่ถ้ากำไร ก็ลอง Let Profit Run ดูบ้าง... ใครที่เคย Let Loss Run เก่งๆ ลองทำ Profit Run ให้อายๆ ให้ง่วงๆ บ้างก็ดีนะครับ ทำบ่อยๆ เดี่ยวจะชินการได้กำไรๆ ไปเองนั่นแหละ ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index ท่านใดที่เป็นแฟนคลับเหนือเมฆ ก็เข้าไปฟังได้ทุกๆ วันแล้วนะครับ ที่เพจ TH UTRADE ช่วงเวลา 15.45 น. เป็นต้นไป ดูกันทุกวัน ว่ากันได้ทุกวัน ทั้งสัญญาณระยะสั้น และสัญญาณระยะกลางๆ ขึ้นไป เพื่อจะได้ตามรูปแบบการแกว่งตัวของตลาดในเชิงเทคนิคได้อย่างใกล้ชิด... แต่ในช่วงเช้าๆ ก็มีข้อมูลดีๆ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับ ช่วงUTRADE Morning Call (Live ทั้ง 2 รายการ)

ดูตามเกม... จริงๆ เกมของหุ้นตัวนี้ จะมองยาวๆ มาก ก็อาจจะหาว่าเหนือเมฆเวอร์ไปนะ

เพราะเขาอาจจะเล่นเป็นรอบขึ้นรอบลงก็ได้... ซึ่งถ้าจะไม่อยากเล่นเกมยาวๆ ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับ

- แนวรับ** : ... 5.35-5.30 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 5.00 ก็ถือไว้ได้**
- เป้าหมาย** : ... เล่นรอบ ดูที่ 6.5-7.0 / แต่ยาวๆ ดู 9.5-10

Price Chart...(CHAYO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHAYO... ก็ว่ากันในเรื่องของสัญญาณมาแยะแล้ว อาจจะไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายแล้ว เพียงแต่ว่า อาจจะต้องตามอาการการเล่นในระหว่างวันด้วย ก็อาจจะช่วยเพิ่มเติมการซื้อการขายสำหรับคนที่ชอบหรือรักการจะเล่นสั้นๆ หรือ ท่านที่ไม่เน้นถือรอบยาวรอบนานมากนัก ยิ่งถ้าชอบแกว่งกำไรแบบ 2-3 วัน นั้น อาจจะต้องตามรูปแบบการซื้อ ขาย และ กราฟในรายวันที่เข้ามาอีกหน่อย... แต่ถ้าเป็นสัญญาณหลักๆ ตามที่เรากล่าวมาแล้ว หรือ ตามภาพนี้นั้น ถ้าเส้น MA. ไม่เกิดสัญญาณขาย ก็ยังไม่เสียหายนะอะไรเลยนะครับ สัญญาณขายที่แท้จริง ของ MA. ก็น่าจะกล่าวไปแล้ว บางทีขึ้นๆ แต่ยังไม่ถึงเป้า อาจมีสัญญาณขายก่อนก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน